

ระบบการจัดสรรที่เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ประจำปี 2023/2025
(สำหรับการรับเข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในเดือนกันยายน 2025)
คำถามที่พบบ่อย

กลไกการจัดสรรจากส่วนกลาง

- (1) คำถาม** **เกณฑ์สำหรับการจัดสรรที่เรียนจากส่วนกลาง (CA) เป็นอย่างไร?**
- คำตอบ CA ขึ้นอยู่กับกลุ่มจัดสรรที่เรียนของนักเรียน ตัวเลือกโรงเรียนของผู้ปกครอง และหมายเลขผู้ปกครอง ผู้ปกครองสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการจัดสรรแบบ CA ได้จาก "หมายเหตุสำหรับผู้ปกครองเกี่ยวกับการจัดสรรที่เรียนจากส่วนกลาง" ที่แจกจ่ายโดยกรมการศึกษา (EDB) ในช่วงต้นเดือนเมษายนปี 2025
- (2) คำถาม** **กระบวนการจัดสรรสำหรับ CA คืออะไร?**
- คำตอบ “ตัวเลือกโรงเรียนแบบไม่มีข้อจำกัด” ในส่วน A จะได้รับการประมวลผลก่อน หลังจากตัวเลือกโรงเรียนของนักเรียนทุกคนในส่วน A ได้รับการประมวลผลแล้ว คอมพิวเตอร์จะเริ่มประมวลผล “ตัวเลือกโรงเรียนแบบมีข้อจำกัด” ในส่วน B
- เมื่อประมวลผล “ตัวเลือกโรงเรียนแบบไม่มีข้อจำกัด” ในส่วน A แล้ว คอมพิวเตอร์จะจัดสรรสถานที่เรียนให้กับกลุ่มนักเรียนในกลุ่มพื้นที่ที่ 1 ตามลำดับตัวเลือกโรงเรียน หลังจากคัดกรองตัวเลือกโรงเรียนของนักเรียนเหล่านี้แล้ว คอมพิวเตอร์จะทำตามขั้นตอนเดียวกัน เพื่อประมวลผลตัวเลือกโรงเรียนของกลุ่มนักเรียนในกลุ่มพื้นที่ที่ 2 และสุดท้ายของกลุ่มนักเรียนในกลุ่มพื้นที่ที่ 3 นักเรียนที่ได้รับจัดสรรที่เรียนในส่วน A แล้วจะไม่ได้รับการจัดสรรที่เรียนในส่วน B หากนักเรียนไม่ได้รับการจัดสรรที่เรียนในส่วน A หลังจากหมดตัวเลือกโรงเรียนทั้งหมดแล้ว นักเรียนจะได้รับการจัดสรรที่เรียนในส่วน B
- เมื่อประมวลผล “ตัวเลือกโรงเรียนแบบมีข้อจำกัด” ในส่วน B แล้วคอมพิวเตอร์จะจัดสรรสถานที่เรียนให้กับนักเรียนในกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ตามลำดับตัวเลือกโรงเรียน หากนักเรียนในกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ไม่สามารถถูกจัดสรรที่เรียนได้ แม้ว่าจะหมดตัวเลือกของโรงเรียนแล้วก็ตาม คอมพิวเตอร์จะจัดสรรที่เรียนให้นักเรียนจากสถานที่เรียนที่เหลืออยู่ในเครือข่ายของโรงเรียน¹ จนกว่านักเรียนทั้งหมดในกลุ่มเครือข่ายที่ 1 จะได้รับการจัดสรรที่เรียนทั้งหมดแล้ว คอมพิวเตอร์จะทำตามขั้นตอนเดียวกัน เพื่อประมวลผลตัวเลือกของนักเรียนในกลุ่มเครือข่ายที่ 2 และในที่สุดนักเรียนในกลุ่มเครือข่ายที่ 3
- หากผู้ปกครองได้เลือกโรงเรียนมัธยมศึกษา ซึ่งในท้ายที่สุดไม่เสนอที่ว่างในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 (S1) ภายใต้ระบบการจัดสรรที่เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา (SSPA) ในรอบการจัดสรรนี้ ตัวเลือกโรงเรียนนั้นจะไม่ได้รับการประมวลผล²

¹ ทั้งนี้ โดยไม่รวมถึงโรงเรียน โครงการเงินช่วยเหลือตรง และโรงเรียนที่ระบุว่า “นักเรียนจะไม่ได้รับการจัดสรรเข้าไปในโรงเรียนนี้ เว้นแต่จะได้ระบุไว้เป็นตัวเลือก”

² ในระหว่างกระบวนการจัดสรร คอมพิวเตอร์จะเว้นตัวเลือกโรงเรียนที่เกี่ยวข้องและดำเนินการไปยังตัวเลือกโรงเรียนถัดไป (ถ้ามี) ตามแบบฟอร์มการเลือกโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 (Choice Form)

(3) คำถาม **หมายเลขคู่ผู้ใช้สำหรับอะไร?**

คำตอบ หมายเลขคู่จะถูกสร้างขึ้นโดยคอมพิวเตอร์ก่อนที่จะเรียกใช้โปรแกรมการจัดสรรที่เรียนจากส่วนกลาง ใช้ในการกำหนดลำดับการจัดสรรนักเรียนภายในกลุ่มจัดสรรที่เรียนเดียวกัน หากความต้องการสถานที่เรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาบางแห่งมีปริมาณมากกว่าที่กำหนด นักเรียนที่มีหมายเลขคู่น้อยกว่าภายในกลุ่มจัดสรรที่เรียนเดียวกันจะได้รับการจัดสรรสถานที่เรียนก่อน หมายเลขคู่มิมีความเกี่ยวข้องกับ “เลขที่อ้างอิงของนักเรียน” หรือข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียน ในระหว่างกระบวนการจัดสรร นักเรียนแต่ละคนจะได้รับหมายเลขคู่มเพียงหมายเลขเดียวเท่านั้น หมายเลขคู่มจะไม่ถูกเก็บไว้หลังจากกระบวนการจัดสรรเสร็จสมบูรณ์แล้ว

การตัดสินใจเลือกในการจัดสรรที่เรียนจากส่วนกลาง

- (4) คำถาม ผู้ปกครองจะได้รับเอกสารประกอบการตัดสินใจสำหรับขั้นตอน CA เมื่อใด?
- คำตอบ ผู้ปกครองของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 (P6) ที่เข้าร่วมในรอบปัจจุบัน จะได้รับแบบฟอร์มเลือกโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา (Secondary One Choice of School Form หรือ Choice Form) และเอกสารประกอบการเลือกโรงเรียนที่เกี่ยวข้องผ่านโรงเรียนประถมศึกษาของบุตรหลานในช่วงต้นเดือนเมษายน 2025 ผู้ปกครองจะต้องส่ง Choice Form ที่กรอกข้อมูลแล้วกลับไปยัง EDB ผ่านโรงเรียนประถมศึกษาที่บุตรหลานของนักศึกษาอยู่ ภายในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม 2025 สำหรับผู้ปกครองที่ลงทะเบียนเป็นผู้ใช้ SSPA e-Platform และผูกบัญชีไว้กับ “iAM Smart +”³ นอกเหนือจากแบบ Choice Form ที่เป็นกระดาษแล้ว ผู้ปกครองเหล่านั้นสามารถเลือกที่จะส่งใบสมัคร CA ไปยังโรงเรียนประถมศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ผ่าน SSPA e-Platform ได้อีกด้วย ผู้ปกครองไม่ควรส่งใบสมัครผ่านทาง SSPA e-Platform และในรูปแบบเอกสารกระดาษสำหรับนักเรียนคนเดียว
- (5) คำถาม เมื่อกรอก Choice Form ผู้ปกครองควรทราบเรื่องอะไรบ้าง?
- คำตอบ ผู้ปกครองของนักเรียนควรพิจารณาในทุกๆ ด้านของโรงเรียน เช่น ปรัชญาการศึกษา ขนบธรรมเนียม ศาสนา โครงสร้างชั้นเรียน การพัฒนาและการดำเนินงาน รวมถึงลักษณะนิสัย บุคลิกภาพ ความสามารถ และความสนใจของบุตรหลานเพื่อเลือกโรงเรียนที่เหมาะสม
- Choice Form แบ่งออกเป็น ส่วน A และ ส่วน B สำหรับส่วน A “ตัวเลือกโรงเรียนแบบไม่มีข้อจำกัด” ผู้ปกครองสามารถเลือกโรงเรียนมัธยมศึกษาได้สูงสุดสามโรงเรียนจากเครือข่ายโรงเรียนใดก็ได้ รวมถึงโรงเรียนในเครือข่ายโรงเรียนของนักเรียนเอง สำหรับส่วน B “ตัวเลือกโรงเรียนแบบมีข้อจำกัด” ผู้ปกครองควรกรอกข้อมูลโรงเรียนจากเครือข่ายโรงเรียนที่บุตรหลานของตนอยู่ ตามลำดับความต้องการและกรอกตัวเลือก 30 ตัวเลือกให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ หากโรงเรียนมัธยมศึกษาที่พวกเขาระบุไว้ในส่วน A ตั้งอยู่ในเครือข่ายโรงเรียนของบุตรหลานของพวกเขา พวกเขาสามารถระบุชื่อโรงเรียนเหล่านี้ในส่วน B ได้เช่นกัน อย่างไรก็ตาม ผู้ปกครองไม่ควรเลือกโรงเรียนเดียวกันในส่วนเดียวกันซ้ำๆ เพราะการกระทำเช่นนี้จะไม่เพิ่มโอกาสที่บุตรหลานของพวกเขาจะได้รับการจัดสรรที่เรียนในโรงเรียนเหล่านี้
- ในการกรอกส่วน A ของเอกสาร Choice Form ผู้ปกครองควรศึกษา “คู่มือสำหรับตัวเลือกโรงเรียนแบบไม่มีข้อจำกัด” (Handbook) ที่มีแจกจ่ายให้กับโรงเรียนประถมศึกษาในช่วงต้นเดือนเมษายน 2025 สำหรับผู้ปกครองที่ลงทะเบียนเป็นผู้ใช้งาน SSPA e-Platform พวกเขายังสามารถศึกษา Handbook ในรูปแบบออนไลน์ได้บน SSPA e-Platform อีกด้วย นอกจากนี้ผู้ปกครองยังสามารถไปที่หน้าแรกของเว็บไซต์ EDB (www.edb.gov.hk) (เลือก: Home > Education System and Policy > Primary and Secondary Education > School Places Allocation Systems > Secondary School Places Allocation (SSPA) System) เพื่อดาวน์โหลดรายชื่อหรือโทรไปที่ระบบสอบถามทางโทรศัพท์อัตโนมัติ 24 ชั่วโมงของ EDB ที่หมายเลข 2891 0088 (กด 2 (English) > 5 (Fax Services) > 04 (Secondary School Places Allocation System: School Lists)) เพื่อรับรายชื่อทางโทรสาร เมื่อผู้ปกครองกรอกส่วน B ของเอกสาร Choice Form เสร็จสิ้นแล้ว พวกเขาควรศึกษา “รายชื่อโรงเรียนมัธยมศึกษา” ในเครือข่ายโรงเรียนที่บุตรหลานของพวกเขาสังกัด โดยเอกสาร “รายชื่อโรงเรียนมัธยมศึกษา” จะถูกแจกจ่ายให้กับผู้ปกครองในช่วงต้นเดือนเมษายน 2025 พร้อมกับ Choice Form เพื่อใช้สำหรับการอ้างอิง

³ สำหรับรายละเอียดของการลงทะเบียน “iAM Smart +” โปรดไปที่หน้าแรกของ “iAM Smart” (<https://www.iamsmart.gov.hk>) (เลือก: Home > “iAM Smart” Registration > Registration Methods)

(6) คำถาม หากบุตรหลานของตนได้รับการแจ้งจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในระบบ SSPA (โรงเรียนมัธยมศึกษาในระบบ) ว่าเป็น ผู้สมัครที่ได้รับที่เรียนโดยอาศัยดุลยพินิจของโรงเรียน (DP) แล้ว ผู้ปกครองจะต้องกรอก Choice Form ใน ขั้นตอน CA หรือไม่?

คำตอบ ไม่ว่านักเรียนจะได้สมัคร DP ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในระบบ (รวมถึง Jockey Club Ti-I College) หรือไม่ นักเรียนจะต้องส่งคืน Choice Form ที่กรอกข้อมูลแล้วให้กับ EDB ผ่านโรงเรียนประถมศึกษาหรือผ่าน SSPA e-Platform ภายในต้นเดือนพฤษภาคม 2025 เพื่อให้แน่ใจว่า หากพวกเขาไม่ได้รับคัดเลือกในการสมัครเข้าเรียนในโรงเรียนเหล่านี้ พวกเขาจะยังคงได้รับการจัดสรรที่เรียน S1 ผ่านขั้นตอน CA

หากผู้ปกครองได้รับแจ้งจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในระบบว่าบุตรหลานของตนปรากฏชื่อในรายชื่อนักเรียนที่ได้รับที่เรียนโดยอาศัยดุลยพินิจของโรงเรียน หรือบุตรหลานของตนได้รับคัดเลือกจาก Jockey Club Ti-I College พวกเขาจะต้องกาช่องที่เกี่ยวข้อง ชี้ค้มาในส่วนตัวเลือกโรงเรียนและลงนามกำกับ Choice Form ในรูปแบบกระดาษเมื่อกรอกข้อมูลการติดต่อเสร็จแล้ว เพื่อแสดงว่าพวกเขาไม่จำเป็นต้องเลือกโรงเรียน สำหรับผู้ปกครองที่ส่ง Choice Form ผ่าน SSPA e-Platform พวกเขาจะต้องกรอกข้อมูลการติดต่อได้หน้าเว็บ “สมัครรับการ จัดสรรที่เรียนจากส่วนกลาง” จากนั้นเลือก “ไม่จำเป็นต้องเลือกโรงเรียนผ่านแบบฟอร์มเลือกโรงเรียนมัธยมศึกษา” เพื่อข้ามขั้นตอนการกรอกตัวเลือกโรงเรียนในส่วน A และส่วน B จากนั้นก็ลงชื่อกำกับแบบดิจิทัลผ่าน “iAM Smart+” พร้อมด้วยการยืนยันและส่งแบบ Choice Form

หากผู้ปกครองไม่ได้เลือกโรงเรียนใดๆและไม่ได้รับความตั้งใจที่จะไม่เข้าร่วมใน CA บน Choice Form และนักเรียนไม่ได้รับการจัดสรรที่เรียนในขั้นตอน DP หรือไม่ได้ถูกคัดเลือกจาก Jockey Club Ti-I College/โรงเรียนมัธยมศึกษาในโครงการเงินช่วยเหลือตรงที่ไม่ได้เข้าร่วมในระบบ SSPA (NDSS secondary schools) นักเรียนจะได้รับการจัดสรรที่เรียนตามกลไกจัดสรรที่กำหนดไว้

กลุ่มจัดสรร

- (7) **คำถาม** **กลุ่มจัดสรรที่เรียนถูกกำหนดขึ้นอย่างไร และมีไว้เพื่อทำอะไร?**
- คำตอบ** นักเรียนจะได้รับกลุ่มจัดสรรที่เรียนตามผลการประเมินภายใน (IA) ระดับผล IA ของนักเรียนเมื่อสิ้นสุดชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 รวมถึงช่วงกลางปีและปลายปีของชั้น P6 จะได้รับการทำให้เป็นคะแนนมาตรฐานและจัดอันดับโดยใช้ค่าเฉลี่ยของผลคะแนนของการทดสอบวัดระดับก่อนการเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งของฮ่องกง (Pre-S1 HKAT) ประจำปี 2018 และ 2024 ของโรงเรียน สำหรับโรงเรียนที่มีผลการทดสอบ Pre-S1 HKAT ของปี 2018 และ 2024 (เช่น โรงเรียนที่เพิ่งเข้าระบบ) คะแนนเฉลี่ยของผลตัวอย่างของโรงเรียนประถมทั้งหมดที่เข้าร่วมในเครือข่ายโรงเรียนเดียวกันในการทดสอบในปีนั้นๆ จะถูกนำมาใช้วัดผล
- สำหรับการจัดสรรที่เรียนในส่วน A “ตัวเลือกโรงเรียนแบบไม่มีข้อจำกัด” สำหรับชั้นตอน CA ผลคะแนนของนักเรียนทุกคนที่อยู่ในเขตจะถูกมาจัดอันดับตามความสามารถ ต่อจากนั้น จะทำการแบ่งนักเรียนในเขตออกเป็นกลุ่มพื้นที่ขนาดเท่าๆ กันสามกลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มจะประกอบด้วยจำนวนนักเรียนหนึ่งในสามของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาในเขตทั้งหมด ในส่วนของการจัดสรรที่เรียนในส่วน B “ตัวเลือกโรงเรียนแบบมีข้อจำกัด” สำหรับชั้นตอน CA ผลคะแนนของนักเรียนทุกคนที่อยู่ในเครือข่ายโรงเรียนเดียวกันจะถูกนำมาจัดอันดับอย่างเป็นธรรมชาติ ต่อจากนั้น จะทำการแบ่งนักเรียนในเครือข่ายโรงเรียนเดียวกันออกเป็นกลุ่มเครือข่ายขนาดเท่าๆ กันสามกลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มประกอบด้วยจำนวนนักเรียนหนึ่งในสามของนักเรียนชั้นประถมในเครือข่ายทั้งหมด
- ในขณะที่กลุ่มพื้นที่ที่จะถูกนำมาใช้เพื่อกำหนดลำดับการจัดสรรของนักเรียนที่เลือกโรงเรียนแบบไม่มีข้อจำกัดในส่วน A ของชั้นตอน CA กลุ่มเครือข่ายจะมีไว้สำหรับการจัดสรรสถานที่เรียนแบบมีข้อจำกัดในส่วน B ของชั้นตอน CA กลุ่มจัดสรรที่เรียนไม่ใช่มาตรฐานที่แน่นอนที่ใช้ในการประเมินความสามารถทางวิชาการของนักเรียนชั้น P6 และกลุ่มจัดสรรที่เรียนของนักเรียนแต่ละคนจะไม่ถูกเก็บไว้หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการจัดสรร
- (8) **คำถาม** **หากนักเรียนได้รับการอนุมัติให้ทำการจัดสรรที่เรียนข้ามเครือข่ายจะมีการกำหนดกลุ่มเครือข่ายของนักเรียนในเครือข่ายโรงเรียนใหม่อย่างไร? กลุ่มพื้นที่ของพวกเขาจะเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่?**
- คำตอบ** สำหรับนักเรียนที่ได้รับอนุมัติให้ทำการจัดสรรที่เรียนข้ามเครือข่าย ลำดับคะแนนที่นักเรียนได้รับจากเครือข่ายโรงเรียนเดิมจะถูกนำมาเปรียบเทียบกับลำดับคะแนนของนักเรียนในเครือข่ายโรงเรียนใหม่เพื่อพิจารณาว่านักเรียนควรจะอยู่ในกลุ่มเครือข่ายใด อีกนัยหนึ่งคือ กลุ่มเครือข่ายของนักเรียนในเครือข่ายโรงเรียนใหม่อาจแตกต่างจากเครือข่ายโรงเรียนเดิม ในส่วนของกลุ่มพื้นที่ของนักเรียนคนดังกล่าว จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากการอนุมัติให้ได้รับการจัดสรรที่เรียนข้ามเครือข่าย

เครือข่ายโรงเรียน

- (9) คำถาม** เครือข่ายโรงเรียนคืออะไร? เครือข่ายโรงเรียนมัธยมศึกษามีการแบ่งเขตอย่างไร?
- คำตอบ เพื่อให้สอดคล้องกับขอบเขตการบริหารงานของเขต พื้นที่ทั้งหมดจะถูกแบ่งออกเป็น 18 เครือข่ายโรงเรียนมัธยมศึกษา สำหรับการจัดสรรที่เรียนเนื่องจากชั้นตอน CA ในส่วน B จะดำเนินการโดยอาศัยเครือข่ายโรงเรียน เครือข่ายโรงเรียนแต่ละแห่งประกอบด้วยโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษาในระบบทั้งหมดที่ตั้งอยู่ในเขต และโรงเรียนมัธยมศึกษาประเภทต่าง ๆ จำนวนหนึ่งในเขตอื่น ๆ ที่สนับสนุนที่เรียนให้กับเครือข่าย โรงเรียนมัธยมศึกษาและที่เรียนจากเขตอื่นๆ อาจแตกต่างกันไปในแต่ละปี ตามนโยบายในปัจจุบันโดยหลักการแล้ว เครือข่ายโรงเรียนมัธยมศึกษาของนักเรียนจะถูกกำหนดโดยสถานที่ตั้งทางกายภาพของโรงเรียนประถมศึกษาที่นักเรียนเข้าเรียน ไม่ใช่เขตพื้นที่ที่นักเรียนอาศัยอยู่ ยกเว้นจะเป็นนักเรียนที่ได้รับการอนุมัติให้สมัครสำหรับการจัดสรรที่เรียนข้ามเครือข่าย
- (10) คำถาม** เครือข่ายโรงเรียนกำหนดอย่างไร?
- คำตอบ การจัดหาสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาของภาครัฐมีการวางแผนไว้สำหรับทั่วทั้งพื้นที่ เพื่อรับประกันว่าจะมีที่เรียนมากพอจะตอบสนองอุปสงค์และมอบทางเลือกเพิ่มเติมให้กับนักเรียนในเขตที่มีจำนวนโรงเรียนน้อย การแบ่งเครือข่ายโรงเรียนจากพื้นที่ใกล้เคียงถือเป็นกระบวนการที่เก่าแก่และสามารถจัดการความกังวลและความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียมากมายได้อีกด้วย เมื่อทำการแบ่งเครือข่ายโรงเรียน ทาง EDB จำต้องพิจารณาตัวแปรมากมาย ได้แก่ อุปสงค์และอุปทานของสถานศึกษาในแต่ละเขตพื้นที่ สถานที่ตั้งของโรงเรียนและความพร้อมในการให้บริการ ตลอดจนความสะดวกในการเดินทางระหว่างเครือข่ายโรงเรียนและรูปแบบเครือข่ายที่กำหนดไว้ เพื่อรับประกันว่าจะมีอุปทานที่เรียนมากพอในแต่ละเขตและมอบทางเลือกเพิ่มเติมให้กับผู้ปกครอง เราจะปรึกษากับคณะกรรมการการจัดสรรที่เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาเพื่อแบ่งเครือข่ายในแต่ละปีเมื่อได้พิจารณาถึงมุมมองของผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับกระบวนการภายใต้ระบบ SSPA แล้ว
- จำนวนโรงเรียนมัธยมศึกษาและที่เรียนที่ให้บริการจากเขตพื้นที่อื่นๆ อาจแตกต่างกันไปในแต่ละปีตามสถานการณ์ของอุปสงค์และอุปทาน ผู้ปกครองควรศึกษาเอกสาร “รายชื่อโรงเรียนมัธยมศึกษา” ที่มีการแจกจ่ายโดย EDB ทุกปีเพื่อติดตามกระบวนการแบ่งเครือข่ายสำหรับรอบสมัครที่เกี่ยวข้อง
- (11) คำถาม** จำนวนของที่เรียนของโรงเรียนที่ไม่ได้ใช้หลังระยะ DP ตามที่ปรากฏในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับชั้นตอน CA ซึ่งจะเริ่มต้นในเดือนเมษายน 2025 จะได้รับการปรับปรุงเป็นปัจจุบันเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ปกครองในการเลือกโรงเรียนในชั้นตอน CA หรือไม่?
- คำตอบ ในชั้นตอน DP นักเรียนบางคนอาจได้รับการแจ้งเตือนว่าพวกเขาได้รับที่เรียนแบบ DP จากโรงเรียนมัธยมศึกษาในระบบสองแห่งและในที่สุดพวกเขาจะได้รับการจัดสรรให้กับโรงเรียนที่พวกเขาเลือกเป็นอันดับแรกตามกลไก SSPA ในปัจจุบัน ทำให้ที่เรียนว่างลงหนึ่งที่นั่ง นอกจากนี้ ผู้สมัครที่ได้รับคัดเลือกบางคนอาจสละ DP ที่ได้รับจัดสรรให้และยอมรับที่เรียนที่เสนอใน NDSS secondary schools ที่เรียนที่จัดสรรให้กับผู้สมัคร DP ที่ได้รับคัดเลือกเหล่านี้จะว่างลงด้วยเช่นกัน ภายใต้กลไก SSPA ในปัจจุบันนั้น นักเรียนบางคนอาจได้รับที่เรียนแบบ DP ที่ว่างอยู่ในฐานะผู้สมัครสำรอง ในขณะที่ที่เรียนที่เหลือจะถูกนำไปใช้ในชั้นตอน CA เอกสารที่เกี่ยวข้องกับชั้นตอน CA จะต้องได้รับการพิมพ์ในเดือนมีนาคม 2025 เพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ปกครองสำหรับใช้อ้างอิงในเดือนเมษายน 2025 ดังนั้น ด้วยตารางเวลาที่แน่น จึงเป็นไปได้เลยที่จะปรับปรุงจำนวนสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องให้เป็นปัจจุบัน

- (12) คำถาม การจัดสรรที่เรียนข้ามเครือข่ายคืออะไร?
- คำตอบ การจัดสรรที่เรียนสำหรับ ส่วน B ของขั้นตอน CA จะดำเนินโดยอาศัยเครือข่ายโรงเรียน โดยหลักการแล้ว เครือข่ายโรงเรียนที่นักเรียนสังกัดอยู่คือเครือข่ายของโรงเรียนประถมศึกษาที่นักเรียนเข้าศึกษา หากมีความจำเป็นอย่างแท้จริง และเหตุผลพิเศษในการเปลี่ยนเครือข่ายโรงเรียน ผู้ปกครองสามารถส่งใบสมัครรับการจัดสรรที่เรียนข้ามเครือข่าย พร้อมกับเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไปยัง EDB ผ่านโรงเรียนประถมศึกษาที่บุตรหลานของตนเข้าเรียนอยู่ก่อน ปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2025 ได้ โรงเรียนประถมศึกษาจะส่งสำเนาเอกสารการสมัครที่ได้รับการยืนยันแล้วทั้งหมดไปยัง EDB เพื่อดำเนินการต่อไป สำหรับผู้ปกครองที่ลงทะเบียนเป็นผู้ใช้ SSPA e-Platform และ ผู้บัญญัติไว้กับ “iAM Smart +” นั้น นอกเหนือจากใบสมัครในรูปแบบกระดาษแล้ว พวกเขาสามารถส่งใบสมัครรับการจัดสรรที่เรียนข้ามเครือข่ายผ่าน SSPA e-Platform ได้เช่นกัน ผู้ปกครองไม่ควรส่งใบสมัครผ่านทาง SSPA e-Platform และในรูปแบบเอกสารกระดาษสำหรับนักเรียนคนเดียวกัน หากนักเรียนได้รับการอนุมัติสำหรับการจัดสรรที่เรียนข้ามเครือข่ายไปยังเครือข่ายโรงเรียนประจำที่อยู่อาศัยในฮ่องกงของนักเรียน (เช่น ที่อยู่อาศัยที่นักเรียน ผู้สมัครอาศัยอยู่และถือเป็นที่อยู่อาศัยเดียวหรือบ้านหลักของนักเรียน) นักเรียนจะเข้าร่วมระบบในส่วน B ของขั้นตอน CA ในเครือข่ายโรงเรียนใหม่
- (13) คำถาม ผู้ปกครองควรต้องทราบอะไรบ้างในขณะที่ยื่นที่อยู่อาศัยของนักเรียนและแสดงเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง หากต้องการยื่นขอรับการจัดสรรที่เรียนข้ามเครือข่าย?
- คำตอบ ผู้ปกครองควรตระหนักว่า ที่อยู่อาศัยของนักเรียนที่สมัครควรเป็นที่อยู่อาศัยแต่เพียงแห่งเดียวหรือเป็นที่อยู่อาศัยหลักของนักเรียนในฮ่องกง เช่น ที่อยู่อาศัยที่นักเรียนของผู้สมัครอาศัยอยู่และเป็นที่อยู่อาศัยเดียวหรือเป็นบ้านหลักของนักเรียน เอกสารหลักฐานที่อยู่อาศัยในฮ่องกงที่สามารถยื่นได้ ได้แก่ สัญญาเช่าที่มีประทับตราอากร บันทึกความต้องการอัตราค่า และ/หรือ ค่าเช่าจากรัฐบาล สัญญาเช่าหรือบัตรประจำตัวผู้เช่าที่ออกโดยหน่วยงานเคหะของรัฐ ใบเรียกเก็บค่าโทรศัพท์บ้าน/สัญญาณอินเทอร์เน็ตบ้านและใบเรียกเก็บค่าใช้จ่ายต่างๆ จากบริษัทสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น บริษัท ทาวน์แก๊ส จำกัด, บริษัท การไฟฟ้าฮ่องกง จำกัด หรือกรมประปา เป็นต้น สำหรับเอกสารอื่นๆ เช่น ใบแสดงรายการความเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคาร ใบเรียกเก็บค่าโทรศัพท์มือถือ หมายเลขจากศาล และหนังสือเรียกชำระภาษี จะไม่สามารถยื่นได้ นอกจากนี้ จะต้องจัดพิมพ์ชื่อและที่อยู่ของผู้ปกครอง (เช่น ผู้รับจ่ายเงิน) ลงในเอกสารหลักฐานที่อยู่อาศัยในฮ่องกงด้วย

(14) คำถาม หากนักเรียนได้สมัครรับการจัดสรรแบบ DP ไปยังโรงเรียนมัธยมศึกษาหนึ่งหรือสองแห่งก่อนสมัครรับการจัดสรรที่เรียนข้ามเครือข่าย และได้ยกเลิกการสมัครรับการจัดสรรแบบ DP เพื่อสมัครรับการจัดสรรที่เรียนข้ามเครือข่ายแล้ว ผู้ปกครองของนักเรียนต้องกรอก **Choice Form** ในขั้นตอน CA หรือไม่?

คำตอบ ภายใต้กลไก SSPA ในปัจจุบันนั้น นักเรียนสามารถยกเลิกการสมัคร DP หนึ่งครั้งหรือทั้งสองครั้งได้ หากจำเป็นต้องสมัครรับการจัดสรรที่เรียนข้ามเครือข่าย หากนักเรียนได้ยกเลิกใบสมัคร DP อย่างน้อยหนึ่งใบหรือทั้งสองใบเนื่องจากต้องสมัครข้ามเครือข่าย แม้ว่านักเรียนจะได้รับแจ้งว่าเป็นผู้สมัครที่ได้รับคัดเลือกตามกระบวนการแข่งขันแล้วก็ตาม ที่เรียนแบบ DP ที่เกี่ยวข้องก็จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติอยู่ดี หากที่เรียนแบบ DP ทั้งหมดที่เสนอโดยโรงเรียนมัธยมศึกษาในระบบได้ถูกยกเลิกเนื่องจากการสมัครรับการจัดสรรข้ามเครือข่าย ผู้ปกครองที่เกี่ยวข้องจะต้องกรอก **Choice Form** เพื่อให้บุตรหลานของพวกเขาเข้ามาอยู่ในระบบในขั้นตอน CA หากผู้ปกครองไม่ได้เลือกโรงเรียนใดๆ ใน **Choice Form** และหากนักเรียนที่เกี่ยวข้องไม่ได้รับการเสนอที่เรียนจาก NDSS secondary schools แห่งใด ๆ นักเรียนที่เกี่ยวข้องจะได้รับการจัดสรรที่เรียนตามกลไกการจัดสรรที่กำหนดไว้

แผนกจัดสรรที่เรียน
กรมการศึกษา
กันยายน 2024